

## คลอดชุดคู่มือพัฒนาดิน

### พด.รวบรวมองค์ความรู้ตลอดทั้งศตวรรษแจกจ่ายเกษตรกรพัฒนาพื้นที่ตัวเอง

นางกุลรัศมี อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดี กรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดทำเอกสาร “ชุดองค์ความรู้ทั้งศตวรรษพัฒนาที่ดิน” ซึ่งหนังสือชุดนี้จะแจกให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมอคนอาสา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป โดยเนื้อหาสาระของหนังสือเป็นเอกสารคู่มือคำแนะนำ แบบอ่านเข้าใจง่าย เมื่อเกษตรกรหรือผู้สนใจได้อ่านแล้วก็จะสามารถวิเคราะห์สภาพทั่วไปเบื้องต้นของพื้นที่ตนเองได้ว่าดินมีสภาพเป็นอย่างไร มีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร และสามารถนำไปปฏิบัติได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกคน และสามารถใช้ได้ในระยะยาว

ทั้งนี้ ในเอกสารแต่ละชุดจะมีเนื้อหาทั้งหมด 9 เรื่อง ได้แก่ 1.ดินของประเทศไทย ทำให้รู้จักชนิดของดินและเข้าใจลักษณะดินในพื้นที่ของตนเอง 2.การวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรายแปลง เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพของ



กุลรัศมี อนันต์พงษ์สุข

พื้นที่ทำกินของเกษตรกรเอง 3.การปรับปรุงบำรุงดิน 4.การชะล้างพังทลายของดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ 5.เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ดิน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน คิดค้นนวัตกรรม จุลินทรีย์ ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ชนิดต่าง ๆ ใช้เป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตร สนับสนุนการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ 6.การจัดการดินเค็มและดินด่าง 7.การจัดการดินเปรี้ยวจัด ดินกรด และดินอินทรีย์ เป็นการรวบรวมปัญหาและแนวทางการจัดการดิน ทั้งการปรับปรุงบำรุงดิน 8.การจัดการดินทราย ดินตื้น ดินลูกรัง ดินดาน และดินปนเปื้อน และ 9.เครือข่ายพัฒนาที่ดินและงานบริการ เป็นการถ่ายทอด

ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาที่ดินสู่เกษตรกร ตลอดจนการเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตทางการเกษตรเป็นการกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง หากเกษตรกรไม่ได้ศึกษาจากจุดเรียนรู้ หรือศูนย์เรียนรู้ที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติจริง และเกิดผลสำเร็จให้เห็นผลได้อย่างเด่นชัดก็มักจะไม่เปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตที่ดำเนินอยู่นอกจากนี้ คู่มือฉบับดังกล่าว ยังได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายและงานบริการของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ทราบถึงเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดินและช่องทางการให้บริการผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ข้อมูลดินและแผนที่ การให้ความรู้เบื้องต้นด้านการพัฒนาที่ดินผ่านทางเว็บไซต์ [www.1dd.go.th](http://www.1dd.go.th) ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดินสำหรับการให้บริการ